

**NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI  
nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức trong các ngày 08 và 09/05/2015 với sự tham gia của 218 đại biểu chính thức đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của hơn 850 đảng viên đến từ 55 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXX trình Đại hội.**

**1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015**

Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, mặc dầu còn có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường đã kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX và đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy Trường đã phát huy vai trò trong việc định hướng và hoạch định kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án lớn của Trường. Hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý được hoàn thiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Cơ cấu tổ chức của Trường được sắp xếp hợp lý, phù hợp với quy mô và sự phát triển của Nhà trường. Công tác cán bộ đi vào nền nếp. Quy mô và chất lượng đào tạo từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo công bằng, khách quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có hiệu quả và chất lượng. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường. Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phát triển mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được ổn định và nâng cao. An ninh, trật tự an toàn Nhà trường được đảm bảo. Vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được khẳng định. Công tác quản lý, điều hành Nhà trường thực hiện công khai, dân chủ, minh

bạch. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Nhà trường đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các ban của Đảng ủy đều được các ban của Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại xuất sắc.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Nhà trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Quy mô, chất lượng đào tạo chưa đồng đều giữa các ngành, các hệ đào tạo. Các phần mềm quản lý đào tạo chưa hoàn thiện. Số lượng giáo trình, sách chuyên khảo do giảng viên biên soạn chưa nhiều. Việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành của sinh viên còn hạn chế. Hoạt động dự giờ, sinh hoạt chuyên môn ở một số khoa đào tạo còn ít. Chưa thực hiện tốt việc điều tra kết quả việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học lớn nhưng hiệu quả ứng dụng thực tiễn chưa cao. Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chưa tương xứng với vị thế của Nhà trường. Công tác thi đua khen thưởng và phân chia phúc lợi còn bình quân, chưa gắn với năng lực, đóng góp thực tế của cán bộ. Chưa hoàn thành được việc giải phóng mặt bằng mở rộng cơ sở 1. Tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng còn chậm. Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế. Một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nhà trường đến với cán bộ và người học có nơi chưa kịp thời. Công tác cải cách hành chính, phục vụ cán bộ, học sinh, sinh viên có lúc, có nơi chưa tốt. Cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa đồng đều giữa các khoa, nhất là ở các khoa mới thành lập.

Những tồn tại, hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Sự phối hợp giữa cấp ủy, đoàn thể, giữa các đơn vị trong Trường ở một số nhiệm vụ, nội dung công tác chưa đồng bộ, còn có sự chông chéo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa chủ động, sáng tạo trong công tác. Một số đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chưa chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

## **2. Về phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020**

### ***2.1. Phương hướng phát triển***

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

### ***2.2. Quan điểm phát triển***

Để thực hiện phương hướng trên cần quán triệt các quan điểm phát triển sau đây:

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chuyển mô hình phát triển dựa trên quy mô, số lượng sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả.

Tập trung phát triển một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn để đạt chuẩn quốc tế; lấy chất lượng sư phạm làm nòng cốt để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành ngoài sư phạm.

Ưu tiên đầu tư tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát huy nội lực gắn với huy động tối đa mọi nguồn lực; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

### **2.3. Mục tiêu tổng quát**

Tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á.

### **2.4. Các chỉ tiêu chủ yếu**

- Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Trường.

- Phấn đấu đến năm 2020, toàn Trường có 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 10 - 15% trên tổng số giảng viên. Phấn đấu 10 - 15% giảng viên có bài giảng bằng tiếng Anh. Mỗi năm cử 3 - 5 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị.

- Triển khai một số ngành đào tạo đại học chất lượng cao. Mở thêm 3 - 5 ngành đào tạo đại học, 3 - 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 2 - 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Giữ ổn định quy mô đào tạo trung học phổ thông, đại học, sau đại học hiện có. Đến năm 2020, Nhà trường có quy mô 35.000 - 40.000 học sinh, sinh viên, học viên. Sinh viên tốt nghiệp ra Trường có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phấn đấu tăng nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ. Mỗi năm xuất bản từ 10 - 15 giáo trình, sách chuyên khảo, công bố 350 - 400 bài báo trên các tạp chí, trong đó có 50 - 60 bài trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

- Phấn đấu để kết quả xếp hạng của Nhà trường đạt top 20 các trường đại học của Việt Nam.

- Mỗi năm kết nạp 200 - 250 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ được công nhận đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 90% trở lên. Hằng năm

thực hiện được 12 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Hằng năm Nhà trường và các tổ chức đoàn thể được cấp trên trực tiếp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công nhận và tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

### **2.5. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

- Ổn định quy mô, từng bước nâng cao chất lượng các ngành học, bậc học, hệ đào tạo. Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo. Tăng cường xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ dạy - học.

- Đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ đào tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, tăng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và các tổ chức quốc tế để trao đổi chương trình; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.

- Tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả, minh bạch trong điều hành ngân sách.

- Làm tốt công tác quản lý và hỗ trợ người học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người học; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để học sinh, sinh viên có điều kiện học tập, rèn luyện tốt.

- Không ngừng củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và người học, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong hành động góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

- Tăng cường sự lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong Nhà trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể.

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng làm cho Đảng bộ Nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

**II.** Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

**III.** Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giao cho Ban

Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo cấp ủy cấp trên.

IV. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 21 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI hoàn chỉnh hồ sơ bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để quyết định chuẩn y.

V. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sớm đưa Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Khoa**

Xác nhận chữ ký đồng chí Đinh Xuân Khoa

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Thái Văn Thành**